

คู่ฉบับ

ที่ พจ ๐๐๒๓.๒ / ๗๗)๓๓

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร- ตะพานหิน พจ ๖๖๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ทาหรือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสืออำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่ พจ ๐๐๒๓.๑๓/๑๒๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ด้วยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ทาหรือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลืองอนุญาตให้นางสาวน้ำทิพย์ ชูจิตร ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง ไปช่วยราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เกี่ยวกับงานด้านงานการศึกษา และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามความสมัครใจของเจ้าตัวและคำร้องขอของหน่วยงานยืมตัวและต้นสังกัดไม่ขัดข้อง จึงทาหรือ ๒ ประเด็นดังนี้

๑. การไปช่วยราชการของนางสาวน้ำทิพย์ ชูจิตร เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาราชการแทนหรือรักษาราชการในตำแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง หรือไม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่างมีตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่แล้ว จึงมิใช่เป็นการช่วยราชการในตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่หรือตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

๒. งานด้านการศึกษา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่นางสาวน้ำทิพย์ ชูจิตร ไปช่วยราชการเป็นงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่หรือไม่ เนื่องจากสายงานนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) มิใช่สายงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฉะนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลืองมีคำสั่งให้นางสาวน้ำทิพย์ ชูจิตร ไปช่วยราชการตามคำร้องขอขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง และคำยินยอมของเจ้าตัว เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านงานการศึกษา และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมิใช่การไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เดิม

จังหวัดพิจิตร พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่นางสาวน้ำทิพย์ ชูจิตร ไปช่วยราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว ประกอบกับประสงค์ไปช่วยงานด้านการศึกษา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ตรงกับการปฏิบัติหน้าที่และความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงทาหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐-๕๖๖๑-๑๓๙๑ ต่อ ๑๐๒

๐๐๑ พจ
จังหวัดพิจิตร
วันที่รับ
๑๐๕.๕๓